



Nhà máy may Đồ Lương đã đi vào hoạt động ổn định.

ĐÔNG HƯNG

Công nghiệp bứt phá

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đông Hưng, từ năm 2017 đến nay công nghiệp của huyện có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với những năm gần đây với giá trị sản xuất năm 2017 đạt 2.958 tỷ đồng, tăng 15,27% so với năm 2016. Quý I/2018, giá trị sản xuất ước đạt 834,1 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Đầu ấn tăng trưởng rõ nét nhất đó là sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đặc biệt, giá trị sản xuất của hai doanh nghiệp chuyên về gia công kết cấu thép là Công ty TNHH Cơ khí Minh Danh và Công ty TNHH Thép Hoàng Đào gia tăng đột biến. Tính riêng quý I/2018,

doanh thu của Công ty TNHH Cơ khí Minh Danh tăng 300% so với cùng kỳ năm 2017, tương đương với 240 tỷ đồng. Theo đánh giá của hai doanh nghiệp này, do nhu cầu đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất trên địa bàn cả nước tăng nhanh nên doanh nghiệp đã nhận được nhiều đơn hàng lớn, có giá trị cao

nên đã đưa doanh thu của doanh nghiệp vượt lên ngoạn mục. Ngoài ra, lĩnh vực may công nghiệp là thế mạnh của huyện cũng có một loạt nhà máy đi vào hoạt động, mở rộng quy mô nhà xưởng, nâng cao công suất lao động. Điển hình như tại cụm công nghiệp (CCN) Đồ Lương, nhà máy may Đồ Lương đã chính

thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2017 với 2 xưởng sơ mi và veston tạo việc làm cho 600 công nhân; nhà máy may Đông Thọ mở rộng từ 1 nhà xưởng lên 2 nhà xưởng, tăng từ 450 công nhân lên 700 công nhân; Công ty TNHH Nam Anh Việt Nam tại CCN Đông Phong cũng bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 6/2017, hiện nay đang tiếp tục tuyển thêm công nhân, nâng cao công suất lao động; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tùng Lập cũng phát triển từ chỗ chỉ chuyên may màn tuyền với 60 lao động đến nay đã nâng cấp nhà xưởng, sản xuất thêm nhiều mặt hàng, tạo việc làm cho 300 lao động.

Toàn huyện Đông Hưng hiện có 320 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 18.000 lao động. Mặc dù chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ song hoạt động rất ổn định, chỉ có hai 2 doanh nghiệp dừng hoạt động. Trong đó lĩnh vực may mặc phát triển nhanh và mạnh nhất với hầu hết các xã đều có nghề may phát triển. Toàn huyện hiện



Các doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn huyện.

có 36 doanh nghiệp may có 100 lao động trở lên, trong đó 14 doanh nghiệp lớn có các hợp đồng đã ký đến hết năm 2018. Điển hình như may Đại Đồng, tuy số lao động giảm 60 người song doanh thu năm 2017 vẫn tăng 20 tỷ đồng so với năm 2016 và có nhiều hợp đồng với khách hàng Hàn Quốc và châu Âu kéo dài tới hết năm 2018.

Ngoài ra, hoạt động trong các CCN ở Đông Hưng cũng có nhiều khởi sắc. Đến nay, trên địa bàn huyện có 7 CCN đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích 294,25ha, trong đó đất quy hoạch công nghiệp để cho thuê 221,545ha, đất đã cho thuê 72,6ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân chung đạt 32,77%. Đến nay đã có 106 dự án vào đầu tư và đăng ký đầu tư, trong đó 83 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, 9 dự án đang xây dựng, 14 dự án đang ký đầu tư, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động với thu nhập bình quân từ 3,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Hết 3 tháng đầu năm, doanh thu của các doanh nghiệp trong CCN ước đạt 1.398 tỷ đồng, tăng 122,7% so với cùng kỳ, trong đó từ sản xuất đạt 386,7 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ, kinh doanh dịch vụ đạt 1.011,4 tỷ đồng, tăng 204,4%. Theo đánh giá của Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, giá trị sản xuất, kinh doanh trong CCN có tốc độ tăng trưởng cao là do một số dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tích cực đẩy nhanh tiến độ để đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, việc triển khai thành lập và quy hoạch phân khu CCN ở các địa phương cơ bản bảo đảm tiến độ để ra. Các CCN Xuân Động, Đông Các, Nguyễn Xá, Đồ Lương, Đông La đã thu hút nhiều nhà đầu tư và bước đầu đã thu hút được nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng về huyện.

Thời gian tới, Đông Hưng sẽ rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn nhằm mục đích chấn chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp và chống thất thu ngân sách; tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ đào tạo nghề, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư; đồng thời, động viên các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản đưa nhà máy đi vào hoạt động.

THU THỦY

TIỀN HẢI

Nhiều giải pháp nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch

Thực hiện mục tiêu 100% hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch chậm nhất ngày 30/4/2018, thời gian qua Tiên Hải đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực khuyến khích, hỗ trợ góp phần nâng cao sức khỏe người dân, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tính đến cuối tháng 3/2018, tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch của Tiên Hải đạt gần 90%. Để đạt tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo đúng kế hoạch đề ra, huyện đã tập trung phát triển mạng lưới cấp nước, nhất là tại các địa phương giáp biển, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Trong đó, tổ chức vận động, tuyên truyền người dân tăng cường sử dụng nước sạch để phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe. Thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể, đảng viên tích cực tuyên truyền đến hộ viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt chương trình nước sạch nông thôn. Các đoàn thể lấy tiêu chí tỷ lệ hộ viên sử dụng nước sạch vào phong trào thi đua của các chi hội. Tuyên truyền nêu rõ tác hại khi sử dụng trực tiếp nước giếng khoan, nước ao, sông trong sinh hoạt.

Đông thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tích cực vận động các hộ dân tại những nơi đã có đường ống cấp nước tham gia đầu nối, sử dụng nước sạch. Huyện cũng triển khai chính sách hỗ trợ 500.000 đồng cho hộ nghèo khi tham gia đầu nối, sử dụng nước sạch từ ngày 1/3 đến ngày 30/4. Kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp cho doanh nghiệp thi công các hợp đồng. Ngoài ra, huyện đã nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt việc giải ngân, quản lý nguồn vốn vay đối với chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn

đạt cao nhất huyện. Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải sông Hồng xây dựng nhà máy nước sạch đặt tại xã Nam Chính công suất thiết kế 12.000m³/ngày đêm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân khu Nam huyện, nhà máy đã lựa chọn công nghệ hiện đại, kiểm soát về công nghệ, chất lượng nước bảo đảm. Ông Đinh Cao Tấn, Giám đốc nhà máy chia sẻ: Để khuyến khích các hộ dân sử dụng nước sạch, nhà máy có cơ chế hỗ trợ những hộ nghèo có nhu cầu lắp đặt, ngoài số tiền huyện hỗ trợ Công ty hỗ trợ thêm 500.000 đồng và miễn phí 30m³ nước cho những hộ thanh toán 1 lần kinh phí lắp đặt. Còn đối với những hộ chưa có điều kiện trả kinh phí 1 lần, Công ty cũng tạo điều kiện thu thành 3 đợt/năm. Ngoài ra còn hỗ trợ đường ống lắp đặt cho các hộ dân ở xa tuyến ống cấp 3. Nhà máy nước Nam Chính thu phí lắp đặt đến đóng hồ là 2.450.000 đồng và 2.650.000 đồng tùy theo vị trí thực tế. Chất lượng nước của nhà máy luôn bảo đảm, không để xảy ra tình trạng thiếu nước, mất nước kéo dài. Hàng tháng, nước của nhà máy được ngành chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm.

MANH THẮNG



Người dân được hưởng lợi khi sử dụng nước sạch.

Từng bước ổn định chăn nuôi lợn

Cuối năm 2016 giá lợn hơi giảm mạnh khiến người chăn nuôi điêu đứng, không ít hộ thua lỗ nặng, nhiều hộ bỏ trống chuồng nuôi. Tuy nhiên, vẫn có những nông dân xác định cả đời gắn bó với nghề nuôi lợn, đầu tư vất vả kiên trì bám trụ, từng bước ổn định sản xuất.

Thờ "hoàng kim"

Năm 2006, anh Nguyễn Văn Hằng, thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận (Vũ Thư) bắt đầu nghề nuôi lợn với hai bàn tay trắng. Anh Hằng chia sẻ, những năm trước, giá lợn ổn định, ông Điện thu lãi khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/con lợn/lứa, tổng thu vài trăm triệu đồng mỗi năm. Không riêng gia đình ông Điện, chăn nuôi lợn còn tạo nguồn thu chính cho hầu hết người dân Bách Thuận nhiều năm qua, trong đó hàng trăm hộ giàu lên nhờ nuôi lợn. Các trang trại, gia trại ở Việt Thuận, Hồng Lý, Tân Lập, Việt Hùng... dần lên lúc nào cũng đông đúc, mang về nguồn thu không nhỏ cho các hộ chăn nuôi.

hay: Đây là thành quả sau nhiều năm chăn nuôi lợn thành công của gia đình ông. Những năm trước, giá lợn ổn định, ông Điện thu lãi khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/con lợn/lứa, tổng thu vài trăm triệu đồng mỗi năm. Không riêng gia đình ông Điện, chăn nuôi lợn còn tạo nguồn thu chính cho hầu hết người dân Bách Thuận nhiều năm qua, trong đó hàng trăm hộ giàu lên nhờ nuôi lợn. Các trang trại, gia trại ở Việt Thuận, Hồng Lý, Tân Lập, Việt Hùng... dần lên lúc nào cũng đông đúc, mang về nguồn thu không nhỏ cho các hộ chăn nuôi.

Gặp nhiều khó khăn
Do nhiều yếu tố, từ cuối năm 2016 đến nay, giá lợn hơi trên thị trường cả nước giảm sâu và kéo dài, khiến người chăn nuôi điêu đứng. Hầu hết các hộ chăn nuôi lợn với quy mô nhỏ lẻ đã dừng tái đàn, bỏ trống chuồng nuôi. Anh Bùi

Văn Hữu, thôn Phú Chủ, xã Việt Hùng (Vũ Thư) chia sẻ, trước kia vợ chồng anh thường xuyên nuôi từ 50 - 70 con lợn/lứa, thu nhập khá tốt. Khi lợn rớt giá, anh Hữu bị thua lỗ vài chục triệu đồng/lứa, khoảng 1 năm nay anh không dám tái đàn. Chuồng trại bỏ không, vợ chồng anh Hữu phải đi làm thuê, công việc không ổn định, vất vả hơn trước nhiều.

Ông Nguyễn Văn Điện, chủ hộ chăn nuôi xã Bách Thuận cho biết thêm: Gia đình ông không thể bỏ nghề nuôi lợn vì nếu bỏ nuôi lợn thì không biết làm gì, hàng loạt chuồng trại đã đầu tư cũng không thể bỏ trống hết, ông chỉ giảm quy mô chăn nuôi xuống còn khoảng 50% so với trước. Tuy giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thức ăn chăn nuôi, các loại thuốc thú y hầu như không giảm, vì vậy, hiện tại, tuy không

thua lỗ nhưng người chăn nuôi vẫn chưa có lãi hoặc lãi rất thấp từ chăn nuôi lợn. Mỗi ngày, ông Điện vừa dồn sức chăm sóc tốt đàn lợn vừa ngóng chờ tin lợn tăng giá. Tuy biết là khó, nhưng ông không có cách nào khác ngoài hy vọng.

Kiên trì để ổn định sản xuất

Nếu hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã dừng sản xuất, bỏ trống chuồng nuôi thì ngược lại, các trang trại, hộ chăn nuôi lợn với quy mô lớn đều kiên trì tái đàn với số lượng đàn lợn giảm khoảng 20 - 30%. Lý giải điều này, anh Nguyễn Văn Hằng (xã Việt Thuận) cho biết, nhiều hộ chăn nuôi theo kiểu chụp giạt, khi thấy nuôi lợn có lãi, phát triển đàn lợn ở ạt, đến khi lợn rớt giá thua lỗ thì mau chóng dẹp bỏ. Tuy nhiên, gia đình anh và nhiều hộ khác xác định chăn nuôi lợn

theo hướng bền vững, gắn bó cả đời với con lợn nên kiên trì vượt qua khó khăn của cơn bão giá để ổn định sản xuất. Để sản xuất an toàn, năm 2016, gia đình anh đầu tư trên 2 tỷ đồng, xây dựng hàng nghìn mét vuông chuồng trại nuôi lợn khép kín, hiện đại. Do đó, dù lợn giảm giá nhưng nếu để trống chuồng thì còn lãng phí hơn, mà chuồng nuôi lợn không thể cải tạo thành chuồng nuôi gia súc khác. Tận dụng lợi thế chuồng trại bảo đảm, có kỹ thuật chăn nuôi tốt, anh Hằng nỗ lực chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh tốt nhờ đó đàn lợn khỏe mạnh, lớn nhanh, không bị thiệt hại về số lượng. "Đàn lợn khỏe mạnh, cho năng suất cao là một yếu tố quan trọng giúp anh không thua lỗ mà hòa vốn hoặc lãi nhẹ, dù lợn vẫn rớt giá. Hiện tại, gia đình anh Hằng vẫn duy trì đàn lợn nái 60 con và lợn thịt 200 con. Anh phân đầu giữ ổn định đàn lợn, khi rớt giá cũng không bị thua lỗ, nếu giá lợn tăng, anh có cơ hội thu lãi. Chăn nuôi phải có lúc thăng, lúc bại, dù gì cũng phải kiên trì, không thể nản chí bỏ cuộc giữa chừng" - anh Hằng chia sẻ.

Ông Phạm Hồng Đăng, Trạm trưởng Trạm Chăn

nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Con báo giá làm ảnh hưởng lớn đến việc phát triển đàn lợn trong cả nước nói chung và địa bàn huyện Vũ Thư nói riêng. Nếu các năm trước tổng đàn lợn của huyện thường duy trì ở mức 160.000 - 170.000 con thì sau đợt rớt giá đến nay, tổng đàn lợn chỉ còn khoảng trên 100.000 con. Hầu hết các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ từ 50 - 70 con trở xuống đã ngừng nuôi, chỉ còn các trang

trại, gia trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn vẫn kiên trì chăn nuôi. Chúng tôi tích cực hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật giúp các hộ chăn nuôi làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn. Trong điều kiện hiện tại, khuyến cáo các hộ không mở rộng quy mô chăn nuôi, tuy nhiên cũng không giảm đột ngột đàn lợn, cần duy trì ổn định đàn lợn. Qua khảo sát thực tế, khi giá lợn hơi vẫn chưa tăng (hiện tại ở mức 30.000 - 31.000 đồng/kg

lợn hơi) các hộ chỉ cần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra thiệt hại về số lượng, nâng cao năng suất đàn lợn thì vẫn bảo đảm hòa vốn hoặc lãi nhẹ từ chăn nuôi lợn. Về lâu dài, các hộ cần chuyển sang chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi theo mô hình VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm thịt lợn và sản xuất bền vững, từ đó nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn.

QUYNH LƯU



Gia đình anh Hằng đầu tư chuồng trại khép kín, hiện đại góp phần chăn nuôi đàn lợn an toàn, bền vững.